

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM**  
**2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

**1. Về cơ cấu, tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân**

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 được kiện toàn theo Quyết định số 01A/QĐ-CĐCS ngày 03/01/2022 của Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ cấu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí: 01 Trưởng ban và 02 ủy viên.

Sau khi được kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị. Ban Thanh tra nhân dân Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 như sau:

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

**1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.**

Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn đã chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động cơ quan trên tất cả các lĩnh vực. Hàng tháng, hàng quý đều có tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị. Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện tốt việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đúng quy định.

Công chức, viên chức và người lao động có ý thức tuân thủ và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều được Ban Giám đốc Sở và BCH Công đoàn kịp thời phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức và người lao động đúng thời gian quy định để nghiên cứu học tập. Trong năm 2022, không có công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan vi phạm pháp luật.

Công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt công việc được giao, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ nhau trong công tác; mạnh dạn đấu tranh phê

binh và tự phê bình, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động vững mạnh, tinh anh.

Hầu hết công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu công tác.

## **2. Giám sát sử dụng kinh phí, chấp hành các chế độ quản lý tài sản công**

Trong năm, các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức như: Tiền lương, công tác phí, các chế độ ốm đau, thai sản, bảo hộ lao động,... được chi trả và giải quyết hợp lý. Thực hiện tốt chế độ nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên.

Sở đã công khai tất cả các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; công khai việc sử dụng kinh phí, tài sản công của cơ quan.

Công chức, viên chức, người lao động luôn có ý thức bảo quản tài sản của cơ quan; các phòng, đơn vị đều bố trí công chức, viên chức trực tiếp quản lý tài sản nhằm đảm bảo sử dụng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Hàng năm, Sở đều rà soát, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng tình ủng hộ...

## **3. Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.**

Qua giám sát, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan có ý thức kỷ luật tốt; chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm, chưa có trường hợp nào vi phạm vào nề nếp, kỷ cương, kỷ luật. 100% cán bộ, công chức đều sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử (TD.Office) và sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.

100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết bản giao ước thi đua không vi phạm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tiết kiệm điện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn cơ quan sạch, đẹp, an toàn.

## **4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC-VC đã đề ra.**

Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra tại Nghị quyết số 3789/NQ-STTTT ngày 29/12/2021 Hội nghị CBCCVC, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022 có 10 chỉ tiêu đề ra. Kết quả thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan được chú trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn đều được các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy vai trò giám sát công khai của quần chúng đối với các hoạt động

của cơ quan; làm tăng thêm lòng tin của công chức, viên chức và người lao động đối với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn, qua đó đảm bảo tốt tinh thần đoàn kết nội bộ và giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sai phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính đảm bảo, thực hiện tốt các chế độ chính sách.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

1. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong cơ quan.

2. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đề ra.

3. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, nội quy quy chế cơ quan, xét nâng ngạch, nâng lương...

4. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn.

**Nơi nhận:**

- GD, các PGD Sở;
- Ban chấp hành Công đoàn Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thành viên BTTND;
- Lưu VT, BTTND

**TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Anh Vững**

